



สาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๖๕

มติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๓๐ ได้กำหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

ปัญหาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยจัดอยู่ในปัญหาด้านความมั่นคงที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทยยังไม่ลดระดับความรุนแรงลง อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของการผลิตยาเสพติดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการลักลอบนำยาเสพติดจำนวนมากเข้ามายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีผู้เสพยาใหม่เข้าสู่วงจรยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในการค้ายาเสพติด การติดต่อสื่อสาร การขนส่งที่ทันสมัย ทำให้กลุ่มผู้เสพยาสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้โดยง่าย ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในหลากหลายรูปแบบ

กระทรวงศึกษาธิการ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและเป็นเป้าหมายของขบวนการค้ายาเสพติด จึงได้วางรากฐานการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้เรียน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ทุกระดับให้มีความรู้เท่าทันกับปัญหาเสพติด ควบคู่การพัฒนาทักษะชีวิตและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในทุกกรณี

ในนามของกระทรวงศึกษาธิการ ดิฉันมีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเห็นนักเรียน นักศึกษาทุกคน เติบโตเป็นคนดี มีความปลอดภัย สามารถดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข มีทักษะชีวิตที่ดี ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิด จึงขอให้ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาทุกคน ได้ร่วมกันดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง ช่วยเหลือเพื่อนหรือผู้ใกล้ชิดที่หลงผิด สอดส่อง เฝ้าระวัง ไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษา ชุมชน และครอบครัวของทุกคน สำหรับวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๕ นี้ ดิฉันขอเชิญชวนผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และจัดกิจกรรมรณรงค์ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน และสังคมในวงกว้างต่อไป

โอกาสนี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดดลบันดาลให้ผู้บริหารหน่วยงาน/สถานศึกษา เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งครอบครัวทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ เพียบพร้อมด้วยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญา เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติด ตลอดไป

(นางสาวตรีณัฐ เทียนทอง)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ